



เอกสารประกอบความเข้าใจ

มาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

1. มาตรการสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564

เหมือน
เดิม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ **ไม่สามารถ** ดำเนินการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการได้

ออนไลน์ ใ้ผู้สอบบัญชีสามารถนำชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 1.5 เท่า
มาทดแทนชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการได้จำนวน 1 ชั่วโมง

สำหรับชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการในปี 2564
ไม่สามารถนำไปใช้หรือโอนย้ายไปนับเป็นชั่วโมง CPD ในปี 2565 ได้อีก

ผู้สอบบัญชีต้องยื่นชั่วโมง CPD ผ่านระบบของสภาวิชาชีพบัญชีให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น
(คลิกระบบการแจ้งชั่วโมง CPD https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php)



ตัวอย่าง กิจกรรมชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ

ลำดับ	กิจกรรม	การนับชั่วโมง CPD	ตัวอย่างกิจกรรม
1	การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนา ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหรือวิชาชีพ	นับได้ตามจำนวนชั่วโมง การเข้าอบรมหรือสัมมนาจริง	ช่องทางออนไลน์โดย  
2	การรับฟังข่าวสารทางด้าน วิชาการหรือวิชาชีพ ผ่านสื่อต่าง ๆ	นับได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง	   https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY/videos
3	การอ่านวารสารวิชาการ หรือบทความต่าง ๆ	นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งหัวข้อ	 https://www.tfac.or.th/Article/Detail/66647
4	กิจกรรมอื่นเพิ่มเติมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 74/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่ไม่เป็นทางการ (คลิก https://www.tfac.or.th/upload/9414/O6DLe9qX8H.pdf)		

2. มาตรการสำหรับผู้ที่ทำบัญชีใหม่

2.1 กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีประจำปี 2564 โดยให้ผู้ทำบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ดังต่อไปนี้



ประเภทกิจกรรม	หัวข้อกิจกรรม	หลักเกณฑ์การนับชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี	ตัวอย่างกิจกรรม	ตัวอย่างการคำนวณชั่วโมงตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชี
				ชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ จำนวน 1.5 เท่า สามารถทดแทนชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีได้ 1 ชั่วโมง
1	การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ	นับได้ตามชั่วโมงการเข้าอบรมหรือสัมมนาจริง	การเข้าอบรมหรือประชุมสัมมนาในรูปแบบ Classroom หรือรูปแบบออนไลน์ (ไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี)	ชั่วโมงการอบรมจริง = 6 ชั่วโมง สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 4 ชั่วโมง
2	การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ	นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง	รับชมสื่อ Facebook Live ของสภาวิชาชีพบัญชีการเสวนา “ฝ่ากระแส Disruption ความท้าทายของนักบัญชีในยุคดิจิทัล”	ชั่วโมงการรับฟังข่าวสารจริง = 1.5 ชั่วโมง สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 1 ชั่วโมง
			รับชมสื่อ YouTube ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า : เรื่อง บัญชี กฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านโชห่วย	ชั่วโมงการรับฟังข่าวสารจริง = 3 ชั่วโมง สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 1 ชั่วโมง 30 นาที (นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
3	การอ่านวารสารวิชาการหรือบทความต่าง ๆ	นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อหนึ่งหัวข้อ	อ่านวารสารสภาวิชาชีพบัญชี ปีที่ 3 (มกราคม-เมษายน 2564) บทความวิจัยเรื่อง “การวัดค่าผลตอบแทนทางสังคม : กรณีศึกษาโครงการเพื่อสังคมของบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทย	ชั่วโมงการอ่านจริง = 2 ชั่วโมง สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 1 ชั่วโมง 30 นาที
			อ่านวารสารต้นสายปลายทางธุรกิจ ฉบับที่ 64 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2564)	ชั่วโมงการอ่านจริง = 2 ชั่วโมง สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 1 ชั่วโมง 30 นาที
4	การเข้าร่วมประชุมหรืออภิปรายกลุ่ม	นับได้ตามจริง	เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี	ชั่วโมงการเข้าร่วมประชุมจริง = 3 ชั่วโมง สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 2 ชั่วโมง
5	การศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมการดำเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	นับได้ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง	ศึกษาดูงานการจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า ณ บริษัทแห่งหนึ่ง	ชั่วโมงการดูงาน = 3 ชั่วโมง สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 2 ชั่วโมง
6	การเป็นวิทยากรผู้บรรยายผู้ช่วยผู้บรรยายที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้น	นับได้เป็นสองช่วงเวลา ดังนี้ • ช่วงเวลาการเตรียมสื่อการสอนหรือการบรรยาย นับได้สองเท่าของชั่วโมงการบรรยายจริง • ช่วงเวลาการบรรยาย นับได้ตามชั่วโมงการบรรยายจริง	วิทยากรบรรยายหลักสูตรแนวทางปฏิบัติภายในสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก	ชั่วโมงการบรรยายจริง = 6 ชั่วโมง • ช่วงเตรียมสื่อนับได้ 2 เท่าของชั่วโมงการบรรยายจริง = 12 ชั่วโมง • ช่วงบรรยายจริงนับได้ = 6 ชั่วโมง รวมเป็นชั่วโมงวิทยากร = 18 ชั่วโมง สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 12 ชั่วโมง

ประเภทกิจกรรม	หัวข้อกิจกรรม	หลักฐานการนับให้เป็นชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี	ตัวอย่างกิจกรรม	ตัวอย่างการคำนวณชั่วโมงตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชี
7	การสัมภาษณ์หรือสอบถามเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพ	นับได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง	เป็นผู้ดำเนินการโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน” จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี	ชั่วโมงการสัมภาษณ์จริง = 2 ชั่วโมง สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 1 ชั่วโมง 30 นาที
8	การเขียนวารสารวิชาการหรือบทความต่างๆ เผยแพร่แก่สาธารณชน	นับได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อเรื่อง	เขียนบทความวิชาการ เรื่อง “การบัญชีนิติวิทยา” เผยแพร่ในวารสารสภาวิชาชีพบัญชี ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (มกราคม-เมษายน 2564)	ชั่วโมงการเขียนจริง = 3 ชั่วโมง สามารถทดแทนชั่วโมง CPD = 2 ชั่วโมง
9	กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาการประกอบวิชาชีพ	นับได้ตามจริง		

2.2 ผู้ทำบัญชีต้องนำส่งรายงานการพัฒนาความรู้ต่อเนืองทางวิชาชีพบัญชีตามแบบรายงานที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด ผ่านระบบ CPD Online ภายในวันที่ 30 มกราคม 2565 ทั้งนี้ กิจกรรมที่รายงานในระบบจะต้องเป็นกิจกรรมที่เข้าร่วมในปี 2564 เท่านั้น

ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงท่านสามารถยื่นกิจกรรมอื่น ๆ ผ่านช่องทางระบบ CPD Online ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

โดยท่านสามารถ..

- จดบันทึกรายการกิจกรรมของท่านไว้เบื้องต้นมีหัวข้อ ดังนี้
- ประเภทกิจกรรม 9 กิจกรรม
- ชื่อหน่วยงาน
- วันเดือนปีที่เข้าร่วมกิจกรรม
- รายละเอียดกิจกรรมพอสังเขป
- จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วมกิจกรรมตามจริง



2.3 กิจกรรมใดได้มีการใช้ชั่วโมง CPD ไปบางส่วนแล้วในปี 2564

จำนวนชั่วโมงส่วนที่เหลืออยู่ไม่สามารถนำไปใช้นับชั่วโมง CPD ของปี 2565 ได้อีก

ตัวอย่าง	ชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี	มาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 24/2564
เดิม	ตัวอย่างที่ 1 ผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ครบถ้วน จำนวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน	-
ใหม่	ตัวอย่างที่ 2 ผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ไปแล้ว จำนวน 3 ชั่วโมง (จำนวนที่ต้องเก็บเพิ่ม 9 ชั่วโมง)	ผู้ทำบัญชีจะต้องใช้ชั่วโมงทดแทน จำนวน 13 ชั่วโมง 30 นาที มาจากจำนวนชั่วโมงคงเหลือ 9 ชั่วโมง x 1.5 เท่า = 13 ชั่วโมง 30 นาที
ใหม่	ตัวอย่างที่ 3 ผู้ทำบัญชียังไม่ดำเนินการเก็บชั่วโมง CPD	ผู้ทำบัญชีจะต้องใช้ชั่วโมงทดแทนจำนวน 18 ชั่วโมง มาจากจำนวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง x 1.5 เท่า = 18 ชั่วโมง

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

- ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการเข้ารับการศึกษาอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2564

Click >> <https://bit.ly/3ngP4JN>

- ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 24/2564 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ทำบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเนืองทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีประจำปี 2564 Click >> <https://bit.ly/3JRZ2p>

ติดต่อสอบถาม: ส่วนกำกับดูแลหน่วยงานการอบรม โทร 02-685-2500 ต่อ 2511,2531,2561,2574 มือถือ 095-716-3926 e-Mail: cpd@tfac.or.th